

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG

NHÓM ÁI HỮU GIA ĐÌNH PHẬT TỬ MIỀN VĨNH NGHIÊM HẢI NGOẠI

Bản tin số 02/95 (23)

Ngày 9 Tháng 4 năm 1995

Một vài suy tư.

Năm 1993, Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ đã tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Gia Đình Phật Tử Việt Nam. 50 năm qua, nhìn lại dòng lịch sử của đất nước Việt Nam thì thật là ngắn ngủi, nhưng 50 năm đó, chúng ta đã từng bước hình thành, cũng có Tổ chức. Chúng ta đã xây dựng nên một Tổ chức có hệ thống, có quy củ, chúng ta đã từng đóng góp cho Đạo Pháp và Dân tộc trong những thời kỳ đã qua, Tổ chức chúng ta càng ngày càng lớn mạnh, vững chắc và kiên cường trước bạo lực, chúng ta đã tồn tại và sẽ vươn lên.

Nhìn lại Tổ chức, hơn 50 năm tồn tại, chúng ta không có sở hữu bất cứ một tài sản nào, ngoại trừ Đại Lục Hoà ở Trại trường Gia Đình Phật Tử Việt Nam nơi Hồ Than thở Đà Lạt, điều đó nói lên Tổ chức Gia Đình Phật Tử là một tổ chức bất vụ lợi, nó có cái cao quý hiển nhiên bởi vì mọi người gia nhập vào Tổ chức đều phải hy sinh, sống theo Lục Hoà, hàng trăm ngàn cá nhân trong một tổ chức, không thể nào tránh khỏi có vài người vô danh, vô lợi nhưng số người này không nhiều và bị đào thải ngay, cho nên Tổ chức luôn luôn được trong sạch nhưng mà ngược lại, chúng ta quá thiết tha nên không tạo dựng những cơ sở tối thiểu để làm phương tiện cho Tổ chức càng ngày càng vững mạnh hơn.

Cho nên chúng ta nên có một Thư Viện, nơi này sẽ tàng trữ những Tài liệu, những kỷ vật ghi dấu vết từng bước trưởng thành của tổ chức chúng ta, tổ chức Triền lâm chuyên đề để giới thiệu các hoạt động và hình thái GDP7 với đại chúng. Chúng ta cũng phải xây dựng một Trại trường, nơi đó thường xuyên huấn luyện Huỳnh Trường, nghiên cứu những hình thức huấn luyện mới về Nghe (Audio), Nhìn (Video) cho phù hợp với sự tiến bộ khoa học kỹ thuật ở thời đại mới, cũng để phù hợp với Tâm lý của Thanh Thiếu niên ở thế hệ mới, nhưng mà khi đã có Tài sản nó không thể không làm cho người ta bị lôi cuốn vào con đường Danh, Lợi vì vậy cũng cần có những biện pháp ngăn ngừa trong trường hợp này.

Dù sao chúng ta cũng phải nghĩ tới Tinh thần và Vật chất mà hôm nay chúng ta dành để tặng lại cho mai sau .

Tổng Thông Thu

TIN VỀ ĐỊNH CƯ : Trưởng Đức Châu Vũ Ngọc Khuê và gia đình đến định cư tại California vào cuối năm 1994 theo diện HO. Anh Vũ Ngọc Khuê đã sinh hoạt ở Gia Đình Phật Tử GIÁC ĐẠT, Gia Định (Thuộc Ban Hướng Dẫn GDPT Giáo Hội Tăng Già Bắc Việt Tại Miền Nam), Anh đã tham dự khoá học và tốt nghiệp Huỳnh Trưởng thuộc Trường Đào Tạo Huỳnh Trưởng A-DẬT-ĐA từ đầu Thập niên 60.

Nhóm Ái Hữu Gia Đình Phật Tử Miền Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại hân hoan gửi lời chào mừng thắm thiết tình Lam tới:

- Trưởng Đức Châu Vũ Ngọc Khuê, Trưởng Diệu Hiền Đỗ Thị Thảo, cầu chúc hai Trưởng và gia đình sớm ổn định cuộc sống nơi đất mới.

TIN VỀ NGHĨA CỬ TÌNH LAM : Ngay khi nhận được tin Trưởng Phúc Ân Nguyễn Huy Nghiễn ngã bệnh do Bản tin số 1/95 thông báo. Sau lễ An vị Phật tại nhà riêng của Trưởng Đức Châu, Diệu Hiền, các Trưởng hiện diện đã đóng góp được \$55.00 và đã chuyển về cho Huỳnh Trưởng Phúc Ân ngay ngày hôm sau (19-2-95) Đây là một trong những đóng góp bình thường của Anh, Chị, Em Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại để tương trợ bạn Lam.

Sự giúp đỡ Trưởng Phúc Ân được ghi nhận như sau :

Trưởng Tâm Hoà	\$10.00
- Tuệ Linh	\$10.00
- Minh Phương	\$10.00
- Bùi Ngọc Bách	\$10.00
- Nguyễn Đình Nam	\$10.00
- Vũ Ngọc Khuê	\$ 5.00 (Chị Căn mang về \$55.00 trao cho Phúc Ân)

Nhóm Tự Nguyện Hướng về Quê Hương trợ cấp \$107.00

Trưởng Minh Đức	\$010.00
- Nguyễn Thị Tâm	\$010.00
- Phúc Trung	\$020.00
- Diệu Quỳnh	\$013.00

Số tiền này là \$160.00, gửi cho Phúc Ân \$150.00 và phí gửi \$10.00 đã nhận được 27-2-95.

Ban Chấp Hành Nhóm Ái Hữu cũng như phụ trách Bản tin xin cảm ơn sự trợ giúp của Nhóm Tự Nguyện Hướng về Quê hương và Quý Anh Chị đã đáp lời kêu gọi, giúp đỡ Trưởng Phúc Ân Nguyễn Huy Nghiễn, đáp lại lòng tin yêu của chúng ta, chắc chắn Anh sẽ sớm bình phục và hoạt động mạnh hơn.

TIN TỪ VĨNH NGHIÊM : Một khoá huấn luyện Đội Chúng Trưởng mang tên RĀHULA 1994 đã được Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Miền Vĩnh Nghiêm tổ chức tại Tổ Đình. Khoá học quy tụ 30 Khoá sinh đang là Đội Chúng Trưởng và đã mãn khóa vào ngày Thành Đạo Phật lịch 2538, cũng là ngày giỗ Tổ Vĩnh Nghiêm. Trưởng Phúc Ân Nguyễn Huy Nghiễn đảm trách Trại Trưởng khoá Huấn luyện này.

PHÂN ƯU

Được tin Thân mẫu của Trưởng Tâm Trí Nguyễn Quang Vui :

Bà Quả phụ *Nguyễn Quang Tôn*

Pháp danh *Hồng Phương*

Nhũ danh *Nguyễn Thị Lự*

Tạ thế tại Chùa HUYỀN KHÔNG, Huế VIỆT NAM

Vào lúc 10 giờ sáng ngày 13 tháng 2 năm Ất Hợi (nhằm 13-3-1995)

Hưởng thọ 89 tuổi

Nhóm Ái Hữu Gia Đình Phật Tử Miền Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại thành kính phân ưu cùng tang quyến, nhất là Trưởng Tâm Trí Nguyễn Quang Vui, nguyên Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Thuộc Giáo Hội Tăng Già Bắc Việt Tại Miền Nam, nguyên Đoàn Trưởng sáng lập Trường Đào Tạo Huỳnh Trưởng A DẬT ĐA.

Nguyện Đức Từ Phụ A DI ĐÀ phóng quang tiếp dẫn Hương linh Bác Hồng Phương NGUYỄN THỊ LỰ vãng sinh CỰC LẠC QUỐC.

PHÂN ƯU

Được tin Nhạc mẫu của Trưởng Phúc Đạt Trần Minh Phương :

Bà *Nguyễn Thị Thanh Loan*

Pháp danh *Trúc Phương*

Tạ thế tại Sài Gòn, VIỆT NAM

Ngày mồng 4 tháng Giêng năm Ất Hợi (nhằm 3-2-1995)

Hưởng thọ 62 tuổi

Nhóm Ái Hữu Gia Đình Phật Tử Miền Vĩnh Nghiêm thành kính Phân ưu cùng Trưởng Phúc Đạt Trần Minh Phương nguyên Huỳnh Trưởng Gia Đình Phật Tử Miền Vĩnh Nghiêm, Dự Trưởng Nghiệm Phương Trần Thị Kim Lan, Dự Trưởng Nghiệm Tú Trần Thị Kim Thanh.

Nguyện Đức Từ Phụ A DI ĐÀ phóng quang tiếp dẫn Hương linh Bác Trúc Phương NGUYỄN THỊ THANH LOAN vãng sinh CỰC LẠC QUỐC.

NGUYỆN THEO BƯỚC THẦY

DỪNG MẠNH Tâm Hoa Ngô mạnh Thu

Chúng con xin nguyện theo bước Thầy Như ngày nào linh hồng Quảng Đền Văn háng liền

Đức đã nêu cao nguồn Đạo Từ Bi Bao nhiêu năm mây còn soi sáng Chúng con thương xót mở oan thù 1. Trong tâm 2. Khi non

tới, Hương Sen tỏa ngát Trong u sầu Hoan Hi trấn dăng Trong nguy hiểm Ma vương đây rầy Khi dân tộc đau khổ trần lan khi chiến

khó nêu cao Đại Dũng không phân vân, không chút ngại ngần (Chúng con...) Phụng lăm nguy ngập lời Mọi người cũng lihai phá mở đường (- - -)

Fade out

thứ Chúng con xin nguyện theo bước Thầy Chúng con ...

Saigon PL 2537 - 1993
 Cali PL 2538 - 1994